

# ไอพีสตาร์จับมือเป็นพันธมิตรกับ iDirect ร่วมขยาย บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไอพีสตาร์ในภูมิภาค- เอเชียแปซิฟิก

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยวันนี้ว่า บริษัทฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ บริษัท วีที ไอไดเรกต์ อินคอร์ปอเรชั่น (VT iDirect, Inc.) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการลูกค้าไอพีสตาร์แบบบูรณาการ โดยลูกค้าจะมีทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินของ iDirect เชื่อมต่อกับดาวเทียมบรอดแบนด์ ไทยคม 4 ทั้งนี้ บริษัท iDirect เป็นผู้นำในอุปกรณ์ภาคพื้นดินที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม แบบ IP-Based ของโลก

สำหรับกลยุทธ์ “IPSTAR Open Access Platform” ของไทยคมที่เปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ภาคพื้นดินสามารถเข้ามาเชื่อมต่อใช้งานผ่านดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 นั้น ก็เพื่อให้ลูกค้า

ไอพีสตาร์มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุด จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ไทยคมสามารถให้บริการแบบครบวงจรผ่านอุปกรณ์ภาคพื้นดินของ iDirect ในบางตลาดทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

**นางศุภจี สุธรรมพันธุ์** ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ iDirect ในวันนี้เป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์ Open Access Platform ของไอพีสตาร์ที่บริษัทฯ ได้ประกาศออกไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ซึ่งกลยุทธ์นี้ทำให้ลูกค้าไอพีสตาร์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ของเรา โดยขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย สำหรับตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเป็นตลาดที่มีความหลากหลาย และยังมีความต้องการใช้ดาวเทียมบรอดแบนด์อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงต้องการสนองความต้องการของลูกค้าไอพีสตาร์ในตลาดนี้โดยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินที่มีคุณภาพระดับโลกยี่ห้ออื่นๆ เช่น iDirect เชื่อมต่อกับดาวเทียมไทยคม 4 สำหรับการใช้งานควบคู่ไปกับการใช้ระบบภาคพื้นดินไอพีสตาร์ในปัจจุบัน สำหรับการเป็นพันธมิตรกับ iDirect ในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับบริษัทฯ ในแง่ที่เรามีปริมาณการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมที่เพิ่มขึ้นด้วย”

**นางแมรี ค็อตตอน** (Mary Cotton) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ VT iDirect Inc. กล่าวว่า “ทาง iDirect มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับไทยคมที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตนเองในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ความร่วมมือนี้ได้จับจุดแข็งของ iDirect ที่ทำให้ผู้ให้บริการดาวเทียมสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้ในวงกว้าง ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนของตนเองลงไป ทั้งนี้ข้อ

ตกลงดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท iDirect ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้การเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมสามารถเข้าถึงได้ในหลายพื้นที่มากขึ้นและสามารถใช้งานง่ายได้ทุกประเภทที่นำไปใช้งาน”